

MICE CORNER

ประชุมสัมมนาในเมืองไทยอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างรอบด้าน สร้างวิถีสุขอย่างยั่งยืน

การจัดประชุมสัมมนา หรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลถือว่าเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพลังสร้างแรงบันดาลใจ และนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ปัจจุบันหลายบริษัทได้มีการพัฒนารูปแบบ ทั้งการสร้างสรรคแนวคิด ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง และเสริมสร้างทักษะอื่นๆ อย่างรอบด้าน รวมทั้งการเลือกเฟ้นสถานที่อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่มากกว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แต่สามารถสร้างประสบการณ์พิเศษที่มีคุณค่า และน่าจดจำ นำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการงานและชีวิตประจำวันได้



ประเทศไทยเองก็เรียกได้ว่ามีทรัพยากรอันพร้อมพร้อมอย่างยิ่งในด้านสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ด้วยตัวเลือกที่มากมายในทุกภูมิภาคของประเทศ ความหลากหลายของภูมิประเทศและธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งป่าเขาหรือทะเล ตลอดจนโรงแรมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในขณะที่เดียวกันอีกมิติหนึ่งก็เล็งเห็นและสัมผัสได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ คือโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีครบแล้วกว่า 4,000 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การจัดทำเส้นทางโครงการประชุมศึกษาดูงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการเลือกสำหรับการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจึงเป็นแนวคิดที่สำนึกงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือที่เส็บ ริเริ่มขึ้น เพราะเล็งเห็นได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแห่ง นอกจากเป็นแหล่งองค์ความรู้ศาสตร์การพัฒนามันครบคุณค่าแล้ว ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะสมต่อการเดินทางมาประชุมสัมมนา พักผ่อน พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ เพื่อให้ชาวสี่ถึงแนวพระราชดำริ และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน องค์กร และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังก่อให้เกิดการพัฒนาและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นภายในประเทศมากขึ้น

จากแนวคิดดังกล่าว ก็เล็งได้ต่อยอดพัฒนาเป็นแคมเปญ "ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ" ในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกสร้างเศรษฐกิจที่มีคน กระจายความเจริญไปสู่ทุกภาคส่วน และสร้างความยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดทำขึ้นในชื่อโครงการ "ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ" ด้วยความร่วมมือกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานเอกชนจัดประชุมสัมมนาในประเทศในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกำหนดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการต้นแบบ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี ในเรื่อง "พอเพียง" โครงการพัฒนาถอยสูง (พื้นที่ทรงกลม) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง "เพิ่มพูน" และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในเรื่อง "พัฒนา"

โดยที่เส็บได้จัดทำแพ็คเกจสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา หรือทำกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับหน่วยงานภาคเอกชนทั่วประเทศที่พาคณะพนักงานหรือลูกค้าเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 30 คน ใน 19 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนค่าเดินทางกลุ่มละ 30,000 บาทต่อหน่วยงานเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

